

ทำคั่นกันคลื่น ยาว 2กม.

กันทะเลรุกกลืนแผ่นดินนครศรีฯ

ยอมรับทะเลกัดเซาะกัดแผ่นดินนครศรีฯ
ดินหายสถานการณ์รุนแรงขึ้น
ทุกปี ผู้ว่าฯ ♦อ่านต่อหน้า 13

กันกันคลื่น □ ต่อจากหน้า 1

เมืองคอนยอมรับชาวบ้านผวาถึงพื้นที่หนี จับมืออบจ.เดินหน้าสร้างคั่นกันคลื่นชายฝั่งปากพนัง-หัวไทร ระยะทางกว่า 2 กม.เผยอบจ.พิจารณาอนุมัติเงินสำรองจ่ายก่อน ยอมรับอาจล่าช้าเพราะมีหลายหน่วยเกี่ยวข้อง

จากกรณีคลื่นยักษ์ในทะเลอ่าวไทยพัดถล่มกัดเซาะตลอดแนวชายฝั่งถนนทางหลวง 4013 ปากพนัง-หัวไทร อย่างหนักในช่วงเกือบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา สร้างความเสียหายตลอดแนวถนนจนแทบจะสัญจรไปมาไม่ได้ ขณะที่ชาวบ้านจำนวนมากถือโฉนดที่ดินที่ปัจจุบันกลายเป็นทะเลไปเรียบร้อยแล้วเสียสิทธิการครอบครองที่ดินตามเอกสารสิทธิของตัวเองไปโดยปริยาย ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 ก.พ. สถานการณ์คลื่นยักษ์ถล่มแนวชายฝั่งปากพนัง-หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องลมที่พัดกระโชกเบาบางลงกว่า 2 วันก่อนเล็กน้อย รวมทั้งความสูงของคลื่นลดลงเหลือประมาณ 2 เมตร ซึ่งยังคงสร้างปัญหาให้กับจุดต่างๆ หลายจุด โดยบริเวณตั้งแต่สาม

แยกทุ่งกังหันลม ริมถนน 4013 เลียบชายทะเลปากพนัง-หัวไทร ไปจนถึงโรงแรมซีเค รีสอร์ท หมู่ 3 ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช คลื่นได้ซัดถล่มแนวชายหาดอย่างหนักประกอบกับอยู่ในช่วงน้ำทะเลหนุนทำให้น้ำทะเลไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วเป็นบริเวณกว้าง

นอกจากนี้ตลอดแนวถนน 4013 ปากพนัง-หัวไทร ระยะทางจากริมถนนลงไปในทะเลประมาณ 40-50 เมตร จะมีซากปรักหักพังของบ้านเรือนของประชาชนกระจายอยู่เป็นระยะตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยังพบว่ามีเจ้าของบ้านบางส่วนได้ทิ้งบ้านเพื่อหนีออกไปอยู่ในที่ปลอดภัย

วันเดียวกัน นายสนั่น สิลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เดินทางเข้าพบนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผวจ.นครศรีธรรมราช เพื่อรายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์คลื่นยักษ์ซัดถล่มกัดเซาะแนวชายฝั่งทะเลริมถนนสาย 4013 เลียบชายทะเลปากพนัง-หัวไทร พร้อมเสนอแนวทางการป้องกันโดยการสร้างแนวคั่นกันคลื่นตลอดระยะทางประมาณ 40 กม. โดยพบ

ว่าในปัจจุบันสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ด้านนายพีระศักดิ์ กล่าวว่ายอมรับว่าสถานการณ์คลื่นยักษ์ถล่มกัดเซาะแนวชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่ อ.ขนอม สิชล ท่าศาลา เมืองปากพนังและหัวไทร รุนแรงมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในพื้นที่ 6 ตำบลของ อ.ปากพนัง และ 2 ตำบลของ อ.หัวไทร ขณะนี้ทางจังหวัดจะร่วมมือกับ อบจ.นครศรีธรรมราช ก่อสร้างแนวคั่นกันคลื่นในจุดที่รุนแรงก่อน รวมระยะทางประมาณ 1.5-2 กม. ในพื้นที่ อ.ปากพนัง และ อ.หัวไทร โดยทางอบจ.จะพิจารณาอนุมัติเงินสำรองจ่ายดำเนินการในโครงการนี้ และต้องยอมรับว่าการดำเนินการอาจจะล่าช้าเพราะมีหน่วยงานเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน อาทิ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า เป็นต้น แต่ละหน่วยงานก็มีกฎหมายเฉพาะของตัวเอง ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาทำให้การดำเนินการล่าช้า

“อย่างไรก็ตามถ้าประชาชนได้แสดงเจตนาว่าที่ดินของตัวเองกลายเป็นทะเล และมีหลักฐานชัดเจน เช่น การเข้าไปปักหรือทำเครื่องหมายแนวเขตที่ดินหรือสร้างบ้านหรือแสดงการครอบครองการใช้ประโยชน์ในลักษณะใดก็ได้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขายัง

หวงแหนและทำประโยชน์ในพื้นที่อยู่ หน่วย
งานราชการที่เกี่ยวข้องก็ไม่มีสิทธิครอบครอง
ที่ดินของประชาชนแต่ประชาชนจะต้องฟื้นฟู
ที่ดินเหล่านั้นด้วยตัวเอง จะไปเรียกร้องให้
หน่วยราชการรับผิดชอบฟื้นฟูที่ดินที่ถูกน้ำหรือ
คลื่นกัดเซาะไม่ได้”

ส่วนที่ จ.สุราษฎร์ธานี นายสุเทพ วิชัย
ดิษฐ์ อายุ 62 ปี ชาวบ้านพอด หมู่ 1 ต.ชลคราม
อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นชาวบ้านที่ได้
รับผลกระทบจากปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง
อ่าวไทยจนทะเลกลืนที่ดินหายไปกว่า 10 ไร่
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 29
ม.ค. ได้ริ้ววัดเพื่อแบ่งแยกที่ดินมรดกพบว่า
จากเดิมที่มีที่ดิน 28 ไร่ ปัจจุบันเหลือเพียง 17
ไร่ ซึ่งแรงของคลื่นได้พัดทำลายคันกันบ่อเลี้ยง
ปลาและหอบทรายเข้ามาถมในที่ดินลึกกว่า 3
เมตร ตลอดแนวที่ดินประมาณ 100 เมตรจน
ทำให้บ่อเลี้ยงปลาได้รับความเสียหายและเสีย
ที่ดินให้กับทะเลไปประมาณ 2 งาน หลังเกิด
เหตุได้ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ช่วยเข้ามาแก้ไขช่วยรักษาที่ดิน 5 ไร่เศษ ไว้ให้
ด้วยเนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินผืน
สุดท้ายและเพิ่งได้รับโฉนดใหม่มาเพียง 11 วัน
เท่านั้น.